
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๗.๐๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 
 ๑๐. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๓. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๖. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๑. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๖. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๗. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๘. รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๒๙. อาจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร  
 ๓๐. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๓๑. รองศาสตราจารย สุรชาติ ณ หนองคาย ประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๓๓. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 

          /๓๕. อาจารย์ .... 



 
 

 
 

๒ 

 ๓๕. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๖. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๗. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๓. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๔. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๕. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๗. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๘. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๙. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารยคณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๐. อาจารย พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 ประธานสภาคณาจารยไดเรียนเชิญ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี เปนวิทยากรบรรยายพิเศษกอน
การประชุม เรื่อง มองอนาคตมหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลา ๑๓.๑๐-๑๔.๐๐ น.   ตอจากนั้น อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ 
ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๒ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
  ประธาน แจงวาสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๖๒ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี  
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเรื่อง รางขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) และรางขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหารที่
มีอายุเกินหกสิบป พ.ศ. .... (เพ่ิมเติม) ภายในระยะเวลา ๒ สัปดาห แลวนําผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 

          /๑.๓ สาระสําคัญ .... 



 
 

 
 

๓ 

๑.๓ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจงวา ปอมท. ไดแจงผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ใน

สวนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีผูไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดน ปอมท.  จํานวน ๓ คน ดังนี้  
 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ศาสตราจารย นพ.ปกิต วิชยานนท 
 สาขาสังคมศาสตร    รองศาสตราจารย ดร.พิมพวัลย บุญมงคล 
 สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา 
 สําหรับวัน เวลา และสถานที่ในการเขารับรางวัล   ปอมท. จะประสานกับผูไดรับการคัดเลือกฯ โดยตรง 
 ประธานไดกลาวขอบคุณสมาชิกท่ีไปปฎิบัติหนาท่ีเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติฯ ท้ัง  

๓ คน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต  ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง และรองศาสตราจารย สุดา          
เรียงโรจนพิทักษ นอกจากนี้ อนุกรรมการฯ ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารยดีเดนฯ ในสวนของการสัมภาษณฯ วา  
ปอมท. ไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของและผูไดรับการเสนอชื่อ   ลักษณะคําถามที่ถามมีความ
แตกตางกัน  ในการคัดเลือกอาจารยดีเดนครั้งตอไป เสนอให ปอมท. กําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน และแจงใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
ไดรับทราบหลักเกณฑกอนดําเนินการ  

มติที่ประชุม  ประธานรับขอเสนอแนะเพื่อแจง ปอมท. ตอไป 
 

๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๒ คน ไมมาประชุม ๑๖ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

 ประธานแจงวา ไดทําหนังสือขอบคุณถึงคณบดี ผูอํานวยการสวนงาน และสําเนาเรียนสมาชิกในสวนงาน
ท่ีมีสมาชิกเสียสละเวลาไปปฎิบัติหนาทีเปนอาจารยสักขีพยาน   สําหรับปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่สมาชิกไดประสบ เลขาธิการไดสรุปแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรเรียบรอยแลว  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๖ เรื่องที่ประธานฯ/เลขาธิการ ไดดําเนินการไปแลว 
       ประธาน และเลขาธิการไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 
 - ทําหนังสือถึงรองธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ผานรองอธิการบดีฝายการคลังและ

สินทรัพย เพ่ือขออนุมัติจัดโครงการสภาคณาจารย รัก หวงใย ใสใจสุขภาพ 
 - ทําหนังสือถึงผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ขอใชหองออกกําลังกาย 
 - ทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือขอใชรถรางรับ-สงสมาชิกทํากิจกรรม

ออกกําลังกาย 
 - ทําหนังสือเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี มาบรรยายพิเศษในการประชุมสภา

คณาจารย ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - ทําหนังสือเชิญ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร มาบรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณาจารย ครั้งท่ี  

๙/๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - ทําหนังสือเชิญคุณมีชัย ฤชุพันธุ มาบรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณาจารย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕ 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

          /๑.๗ การทบทวน .... 



 
 

 
 

๔ 

๑.๗ การทบทวนขอบังคับในดานตางๆ 
 เลขาธิการแจงวา มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนขอบังคับดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

จํานวน ๔ ดาน ดังนี้ 
 ๑) ดานการศึกษา ประชุมในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๒) ดานบริหารงานบุคคล ประชุมในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ๓) สภามหาวิทยาลัยและการบริหารทั่วไป วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ๔) ดานการเงินการคลังและพัสดุ ยังไมกําหนดวันประชุม 
 ประธานจะไดมอบหมายผูเก่ียวของเขาประชุม และหากสมาชิกมีประเด็นตองการเสนอความเห็นในดาน

ตาง ๆ ดังกลาว  สามารถสงความคิดเห็นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ถึงประธานและเลขาธิการ เพ่ือจะไดนําเสนอในที่ประชุม
ตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๘  การกลาวแสดงความยินดีและกลาวตอนรับ 
        ท่ีประชุมไดกลาวแสดงความยินดีกับ รศ.วิรุณ  บุญนุช  ท่ีไดรับการแตงตั้งเปน ศาสตราจารยคลินิก   

และกลาวตอนรับ รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย ท่ีไดรับการเลือกตั้งเปนประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร 
     ที่ประชุม รับทราบ และแสดงความยินดี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ แลวมีการแกไขดังนี้ 
 หนา ๙ ขอ ๓.๓.๑๕ บรรทัดที่ ๑๒ คําวา ควาร แกเปน ควร 
 หนา ๙ บรรทัดที่ ๒๖ คําวา โรงอาหารชุดชุดปจจุบัน แกเปน โรงอาหารชุดปจจุบัน 
 หนา ๑๐ ขอ ๕.๑ ขอ ๑๓ คําวา ฝายกิจาร แกเปน ฝายกิจการ 
 ขอ ๕.๑ เพ่ิมเติมขอ ๓ ความวา  สวนงานที่ไมมีประธานสภาอาจารยเสนอใหสมาชิกสภาคณาจารยประเภท
ผูแทนสวนงาน  เปนกรรมการสวนงานและกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยตําแหนงดวยเชนเดียวกัน 
 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ แด ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
  ประธานแจงวา อธิการบดีไดลงนามหนังสือถึงผูอํานวยการกองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําป ๒๕๕๕” แด ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และฝายเลขานุการไดประสาน
ไปยังผูอํานวยการกองงานฯ แลว ไดรับแจงวา หากมีรับสั่งประการใดจะแจงใหมหาวิทยาลัยมหิดลทราบตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๒ การจัดสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ชี้แจงถึงกําหนดการจัดสัมมนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารย
ในมหาวิทยาลัยฯ  ตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมไดมีการพิจารณากําหนดการ แลวตั้งขอสังเกตเก่ียวกับการเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตางๆ   
ซึ่ง รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ใหความเห็นวาการเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยภายนอก เพ่ือตองการรับฟงมุมมองและความ
คิดเห็นที่แตกตาง ซึ่งจะทําใหผูเขารวมการสัมมนาไดรับความรูและประสบการณท่ีหลากหลาย และสามารถนํามาประยุกตใชได 

          /มติที่ประชุม .... 



 
 

 
 

๕ 

  มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะกรรมการรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงกําหนดการ
ใหเหมาะสมตอไป 
 

 ๓.๓ การแกขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการสวนงานโดยตําแหนง 
  ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ชี้แจงวา ในการประชุมครั้งท่ีแลวไดเสนอใหมีการแกไขขอบังคับที่
เก่ียวของกับประธานสภาอาจารยสวนงานใน ๒ ประเด็น คือ เสนอใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการสวนงาน และเปน
กรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยตําแหนง สวนงานใดที่ไมมีประธานสภาอาจารยก็ขอใหสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวน
งานเปนกรรมการสวนงานและกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาโดยตําแหนงเชนเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือเปนการเชื่อมโยงขอมูล สราง
ความเขมแข็งใหกับสภาอาจารยสวนงาน  และเพ่ือใหสอดคลองกับการที่ประธานสภาคณาจารยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย
ตําแหนง รวมทั้งเปนกรรมการสรรหาหัวหนาสวนงานโดยตําแหนงดวย 
  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยสมาชิกไดใหขอเสนอแนะ  สรุปไดดังนี้ 
  ๑) เสนอใหมีการแกไขในขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานในสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหมวดที่เก่ียวกับ
องคประกอบของกรรมการสวนงาน ซึ่งจะครอบคลุมทุกสวนงาน 
  ๒) ใชวิธีเลือกประธานสภาอาจารยสวนงานที่มาจากกรรมการสวนงานที่มีการเลือกตั้งไวแลว 
  ๓) เสนอใหประธานสภาอาจารยสวนงานทําความเขาใจและสื่อสารใหประชาคมในแตละสวนงานไดรับ
ทราบบทบาทหนาท่ี  และความสําคัญ ของสภาอาจารยสวนงาน โดยการจัดประชุมหรือสัมมนา 
  มติที่ประชุม  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาขอมูล ขอดีขอเสียใหชัดเจน เนื่องจากขอบังคับฯ วาดวยสภา
อาจารยแตละสวนงาน เชน การไดมา และวาระการดํารงตําแหนง มีความแตกตางกัน 
  คณะทํางานประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน 
ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ รอง
ศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช และสมาชิกทานอ่ืนที่
สนใจ ขอใหแจงชื่อเพ่ิมเติมไดท่ีฝายเลขานุการ และขอใหคณะทํางานเลือกประธานและเลขานุการกันเองภายในกลุม แลวนําขอสรุป
จากการดําเนนิการเสนอสภาคณาจารยตอไป 
  

 ๓.๔ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  เลขาธิการในฐานะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล ชี้แจงวา มีการประชุม

คณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๓ และ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สรุปไดดังนี้ 
  ท่ีประชุมเสนอใหทําหนังสือถึงรองอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

ทักทวงการรับฟงความคิดเห็นรางขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ ฉบับ ไดแก รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทผูบริหาร ท่ีมีอายุเกินหกสิบป 
พ.ศ. .... รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... โดย
ขอใหมหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการรับฟงความคิดเห็น 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ โดยดําเนินการใหบุคลากรไดทราบขอมูลท่ีเก่ียวของและจําเปนกับหัวขอท่ีจะรับฟงความคิดเห็นกอนการจัดให
มีการรับฟงความคิดเห็นลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน และขอใหขยายเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตอรางขอบังคับดังกลาวไป
จนกวากระบวนการจะถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งไดมีการหารือในเบื้องตนกับ 
รองอธิการบดี จึงขอมติท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 

               มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
           /๓.๔.๒ คณะกรรมการ .... 



 
 

 
 

๖ 

            ๓.๔.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร แจงวา ไดชี้แจงโครงการสัมมนาเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัย ในระเบียบวาระที่ ๓.๒ 
เรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๔.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 
   รองศาสตราจารย สดุา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา ไม

มีการประชุม  
                   ที่ประชุม    รับทราบ 

๓.๔.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย             

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแจงวา ไมมีการประชุม 

         ที่ประชุม รับทราบ 
                    ๓.๔.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
  ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
ไดสรุปผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมีเนียม) ดังนี้ 

 จากผูตอบแบบสํารวจ ๑๑๑ คน เปนหญิงจํานวน ๗๘ คน และชายจํานวน ๓๒ คน โดยเฉลี่ยจะ
เปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อายุระหวาง ๑๘-๓๐ ป รายไดรวมตอเดือน ต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท พักอาศัยประเภทหอง
รวม และอาศัยมานานกวา ๑ ป แบบสอบถามมีท้ังหมด ๑๐ ขอ สรุปไดดังนี้  

 ขอ ๑ สอบถามเกี่ยวกับ คณะกรรมการบริหารคอนโดฯ ของมหาวิทยาลัย ไดแก การเปด
โอกาสใหผูพักอาศัยมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย คาเฉลี่ยที่ ๓๗.๗% จากผูตอบ 
๑๐๖ คน ไมพึงพอใจกับ คณะกรรมการบริหารคอนโดฯ ของมหาวิทยาลัย   

 ขอ ๒ สอบถามเกี่ยวกับ ระบบการจัดหองพักอาศัยใหกับผูที่ประสงคจะขอเขาพักอาศัย 
ไดแก การจัดหองพักอาศัยใหผูประสงคจะเขาพักอาศัยตามลําดับกอนหลัง และใหขอมูลเก่ียวกับการเขาพักอาศัย ไดรวดเร็ว และ
ถูกตอง คาเฉลี่ยที่ ๒๕.๗% จากผูตอบ ๑๐๕ คน พึงพอใจนอยที่สุดกับ ระบบการจัดหองพักอาศัยใหกับผูที่ประสงคจะขอเขา
พักอาศัย 

 ขอ ๓ สอบถามเก่ียวกับ การจัดหองพัก สําหรับผูพักอาศัย (กรณีพักรวม) ไดแก การจัดผูพัก
อาศัยที่มีสถานภาพเหมาะสมใหเขาพักอาศัยในหองเดียวกัน คาเฉลี่ยที่ ๔๑.๗% จากผูตอบ ๙๖ คน พึงพอใจปานกลางกับ 
ระบบการจัดหองพักอาศัยใหกับผูที่ประสงคจะขอเขาพักอาศัย   

 ขอ ๔ สอบถามเก่ียวกับ ความเหมาะสมของหองพักอาศัย และอุปกรณ ไดแก สภาพหองพัก
อาศัยมีความสะอาด ปลอดภัย และอุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพักอาศัยมีคุณภาพ สามารถใชงานไดดี คาเฉลี่ยที่ ๒๘.๐% 
จากผูตอบ ๑๐๗ คน พึงพอใจปานกลางกับความเหมาะสมของหองพักอาศัย และอุปกรณ 

 ขอ ๕ สอบถามเกี่ยวกับ การจัดเก็บคาสาธารณูปโภคมีความเปนธรรม ไดแก ความถูกตอง
จํานวนเงินที่เรียกเก็บ  กับปริมาณที่ใช ( คาน้ํา  คาไฟ  TV  internet  โทรศัพท) คาเฉลี่ยที่ ๓๖.๐% จากผูตอบ ๑๑๑ คน ไมพึง
พอใจกับการจัดเก็บคาสาธารณูปโภค 

 ขอ ๖ สอบถามเก่ียวกับ  คุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ ไดแก ความรวดเร็ว 
ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของการใหบริการ เชน การใหบริการซอมบํารุงหองพักอาศัยและอุปกรณภายในหองมีความรวดเร็ว

          /และซ่อมได้ .... 



 
 

 
 

๗ 

และซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยที่ ๒๗.๑% จากผูตอบ ๑๐๗ คน พึงพอใจปานกลางกับ คุณภาพการใหบริการของ
เจาหนาที่ 

  ขอ ๗  สอบถามเก่ียวกับ การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ไดแก รปภ.  ระบบ
ปองกันอัคคีภัย  ประตูทางเขา-ออก   ระบบไฟสองสวาง   กลองวงจรปด คาเฉลี่ยที่ ๓๓.๖% จากผูตอบ ๑๐๗ คน พึงพอใจ
ปานกลางกับ การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ 

 ขอ ๘ สอบถามเก่ียวกับ การดูแลรักษาพื้นที่สวนกลาง ส่ิงแวดลอมภายนอก และการกําจัด
ขยะมูลฝอย มีคุณภาพ ไดแก ความเพียงพอ ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงลิฟต บันได สนามหญา ตนไม หองสวนกลาง 
คาเฉล่ียที่ ๓๒.๔% จากผูตอบ ๑๐๕ คน พึงพอใจมากกับการดูแลรักษาพ้ืนที่สวนกลาง ส่ิงแวดลอมภายนอก และการกําจัด
ขยะมูลฝอย มีคุณภาพ 

 ขอ ๙ สอบถามเก่ียวกับ อัตราคาเชาหองพักมีความเหมาะสมและเปนธรรม คาเฉล่ียที่ 
๓๑.๗% จากผูตอบ ๑๐๔ คน พึงพอใจมากกับ อัตราคาเชาหองพักมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

                              ขอ ๑๐ มีขอเสนอแนะอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก ซึ่งจะไดดําเนินการสรุปใหกระชับอีกครั้ง  
                             มติที่ประชุม  มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยเอกราช เกตวัลย สรุปผลสํารวจและรวบรวม

ขอมูลสงใหประธานเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

๓.๔.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   
 รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา ไมมีการ
ประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๗ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลาประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๔.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ

ขอตําแหนงทางวิชาการ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๙ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณฯ จํานวน ๒ ครั้ง เม่ือวันที่ ๑๘ และ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ มีเรื่องรองเรียน ๓ เรื่อง เก่ียวกับการโยกยายที่ไมเปนธรรม ๒ เรื่อง และการแกไขสัญญา ๑ เรื่อง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๐ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
   อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๑ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๓.๔.๑๒ คณะกรรมการ .... 
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๓.๔.๑๒ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวามีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  มีเรื่องแจงดังนี้ 
- มีการติดตั้งกลอง CCTV  บริเวณสะพานลอยคนขามหนามหาวิทยาลัย เนื่องจากบริเวณ

ดังกลาวเปลี่ยวและมืด   ซึ่งสมาชิกเสนอใหมีการติดไฟแสงสวางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยมากขึ้น 
- ปญหาการจราจรติดขัดในบริเวณมหาวิทยาลัย และโดยรอบ ในชวงที่มหาวิทยาลัยจัด

กิจกรรม เชน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผานมา ในปหนามหาวิทยาลัยจะตองเตรียมการเพื่อรองรับปญหาดงกลาว   โดย 
กองกายภาพและสิ่งแวดลอมจะเตรียมสถานที่จอดรถบริเวณหนาพุทธมณฑล และจัดรถ Shuttle bus รับสงบุคคลเขามาใน
มหาวิทยาลัย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๓ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
    อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง

ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๔ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน
รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
   ๔.๑ สวัสดิการคารักษาพยาบาล และแนวทางการรองทุกข 
  รองศาสตราจารย สุรชาติ ณ หนองคาย เสนอเรื่องสวัสดิการคารักษาพยาบาลและแนวทางการรองทุกข 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ประเด็นที่นําเสนอคือ ตองการใหมหาวิทยาลัยทบทวนหลักการและแนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลใหชัดเจน กอนที่จะลงรายละเอียดในระเบียบและขอบังคับ 
  สําหรับแนวทางการรองทุกข เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนขั้นตอนและกระบวนการรองทุกขใหเทาทัน
เหตุการณ   และทําอยางไรใหมีมาตรฐานในการกํากับดูแล  กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีออกโดยสภามหาวิทยาลัย เสนอใหมีการทบทวนโดย
ยึดหลักการเปนหลัก เม่ือหลักการชัดเจนแลว จึงจะไปดูรายละเอียด 
  เลขาธิการไดใหขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาล สรุปไดดังนี้ 
  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยถูกหักเงินเขากองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยจํานวน ๕% และ ๑๐% และถูก
หักเขากองทุนประกันสังคมดวย แตการเบิกจะยึดหลักจากระเบียบของขาราชการ คือใชสิทธิจากกองทุนประกันสังคมกอน สวนที่เกิน
สิทธิจึงจะสามารถนํามาเบิกจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย   ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีนโยบายจะทําประกันสุขภาพสําหรับโรค
ท่ีไมมีความรุนแรง เจ็บปวยเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง โดยใหเขารักษาในสถานพยาบาลใกลบานในลักษณะที่มีวงเงินจํากัด 
  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ใหพนักงานสามารถเปลี่ยนสิทธิจาก ๑๐% เปน ๕% โดยมีผลเมื่อครบสัญญา หรือถามี
สัญญาระยะยาว จะเปลี่ยนไดตอเม่ือครบ ๕ ป หลังจากวันประกาศใชขอบังคับฯ 
  สําหรับเรื่องกองทุนสวัสดิการ ฯ สมาชิกไดเสนอใหอาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ในฐานะผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ขอขอมูลเก่ียวกับกองทุนฯ รวมทั้งการบริหารจัดการ  เพ่ือนําขอมูลมา
พิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็น  ท้ังนี้เพ่ือจัดสวัสดิการใหบุคลากรไดรับการดูแลอยางทั่วถึง  

          /มติที่ประชุม .... 
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  มติที่ประชุม ๑) เสนอใหคณะกรรมการฝายสวัสดิการฯ ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและทําเปน  
Package เพ่ือเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
                                                   ๒)  เสนอใหเชิญผูท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดสวัสดิการมาใหขอมูล และตอบขอซักถาม  
                                                   ๓)  จัดประชุมคณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน เพ่ือหารือเรื่องขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

                          ๔.๒  วาระการดํารงตําแหนงของประธานสภาคณาจารย 
  สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นวาระการดํารงตําแหนงของประธานสภาอาจารยสวนงาน 
เนื่องจากขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนสมาชิกประเภทผูแทนสวนงาน
โดยตําแหนง ดังนั้นเมื่อครบวาระการเปนประธานสภาอาจารยสวนงาน จึงขาดคุณสมบัติของการเปนสมาชิกสภาคณาจารย และถา
ประธานสภาอาจารยสวนงานไดรับการเลือกตั้งเปนประธานสภาคณาจารย เปนผลใหตองพนจากตําแหนงประธานสภาคณาจารย
ดวย  สําหรับกรณีของประธานสภาคณาจารยคนปจจุบัน ซึ่งมาจากการเปนประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ถึงแมไดรับการเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารยรามาธิบดีตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๕ อีกวาระหนึ่งก็ตาม อาจจะตองพนจากตําแหนง
ประธานสภาคณาจารย ซึ่งจะตองมีการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยใหม   ดังนั้นการทําหนาท่ีในตําแหนงประธานสภาคณาจารย
ในชวงเวลาที่พนจากตําแหนงประธานสภาอาจารยรามาธิบดีจนถึงปจจุบัน อาจจะไมถูกตอง 
  ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ๑) เสนอใหทําหนังสือหารือผูอํานวยการกองกฎหมายในกรณีท่ีเปนประธานสภาคณาจารยโดยไดรับการ
เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีเปนประธานสภาอาจารยสวนงาน เม่ือครบวาระการดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารย แตไดรับการเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงประธานสภาอาจารยตอเนื่องอีกวาระหนึ่ง โดยทราบผลลวงหนากอนครบวาระการดํารงตําแหนง จะสามารถดํารง
ตําแหนงประธานสภาคณาจารยอยางถูกตองตอไปไดหรือไม และภารกิจที่ประธานสภาคณาจารยไดดําเนินการในชวงเวลาที่พนจาก
ตําแหนงประธานสภาอาจารยจนถึงปจจุบันนั้น มีความถูกตองหรือไม 
  ๒) เสนอใหมีการแกไขขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหเพ่ิมบทเฉพาะกาล ในกรณีท่ี
สมาชิกท่ีมาโดยตําแหนง หากไดรับเลือกตั้งตออีกวาระหนึ่ง ใหสามารถดาํรงตําแหนงตอไปได 
  มติที่ประชุม ประธานรับขอเสนอแนะจากสมาชิกเพ่ือทําหนังสือหารือผูอํานวยการกองกฎหมายตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
         
       นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                      ผูจดรายงานการการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 




